

Số: /BC-VHTT

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình, tiến độ hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận các điểm du lịch trên địa bàn huyện

Căn cứ Công văn số 88/VP, ngày 18/4/2023 của Văn phòng HĐND-UBND về chuyển đạt ý kiến của lãnh đạo UBND huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin Báo cáo tình hình, tiến độ hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận các điểm du lịch trên địa bàn huyện:

I. Tình hình nộp hồ sơ công nhận các điểm du lịch:

Huyện Tu Mơ Rông có tài nguyên du lịch phong phú, cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, hệ thống sông, suối, thác nước đa dạng; về văn hóa còn lưu giữ nhiều phong tục tập quán mang đậm bản sắc người Xơ đăng, các lễ hội hàng năm đa dạng, phong phú; sinh hoạt thường ngày và trong lao động sản xuất tại các làng đồng bào còn giữ các nghề truyền thống như nghề rèn, dệt thổ cẩm, đan lát mây tre nứa làm ra các sản phẩm phục vụ đời sống, sinh hoạt; có hệ thống ruộng bậc thang được hình thành từ bao đời qua nhiều thế hệ tạo nên cảnh quan đẹp.

Việc phát triển du lịch cộng đồng, nhu cầu của người dân về du lịch trong và ngoài tỉnh, các huyện bạn về du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa cộng đồng, sản xuất nông nghiệp, nhất là dược liệu đang là thế mạnh của huyện nhà, đặc biệt là tham quan, trải nghiệm hệ sinh thái Rừng phòng hộ và vườn Sâm Ngọc Linh.

Thực hiện Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, trong thời gian qua, Phòng VHTT đã tham mưu UBND huyện trình cấp có thẩm quyền đề nghị công nhận một số điểm du lịch, cụ thể như sau:

1. Các điểm du lịch thuộc xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây:

- Ngày 07/05/2019 Phòng VH&TT đã tham mưu UBND huyện đơn đề nghị và Công văn 544/UBND ngày 7/5/2019 về việc Công nhận điểm Du lịch trên địa bàn huyện. Hồ sơ đề nghị công nhận 06 điểm du lịch tại Măng Ri, xã Tê Xăng: Di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum tại xã Măng Ri; Du lịch cộng đồng thôn Pu Tá - Măng Ri; Thác đa tầng (Tea Prong) xã Tê Xăng; Điểm Du lịch cộng đồng làng Đăk Pré; Điểm Du lịch Nhà khách kết hợp sinh thái nghỉ dưỡng và Cửa hàng dược liệu thôn Tu Bung; Điểm Du lịch suối nước Mơ Noa thôn Kô Xia 2, trình UBND tỉnh qua Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch để thẩm định theo quy định.

- Ngày 05/11/2019 Phòng VHTT huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện Công văn số 1519/UBND gửi UBND tỉnh Kon tum về việc đề nghị phúc đáp đối với các hồ sơ đề nghị công nhận điểm Du lịch trên địa bàn. Công văn số 1518/UBND về việc đăng ký làm việc với UBND tỉnh liên quan đến các hồ sơ công nhận điểm Du lịch.

- Tuy nhiên, các địa điểm trên nằm trong An Toàn khu nên Bộ quốc phòng không cho phép triển khai, đến nay UBND tỉnh chưa có văn bản công nhận điểm du lịch trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

- Ngày 24/9/2021, Thực hiện các nội dung tại cuộc họp giữa UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Kon Tum về việc thống nhất lựa chọn một số vị trí, địa điểm nằm trong vùng An toàn khu để phát triển tham quan du lịch. UBND huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép khai thác tham quan du lịch một số vị trí như sau¹:

1.1 Điểm du lịch khu Di tích lịch sử cách mạng “ Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum” tại xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông.

Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh (theo Quyết định số 761/QĐ-UB ngày 02/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum (giai đoạn 1960-1972), là nơi góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức của người dân về lịch sử cách mạng ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng của Khu căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum. Vì vậy, việc tổ chức tham quan du lịch tại đây là hết sức cần thiết, góp phần phát triển kinh tế, du lịch của xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông nói riêng và của tỉnh Kon Tum nói chung.

Vị trí địa lý: Di tích lịch sử Khu căn cứ cách mạng Tỉnh ủy Kon Tum tại xã Măng Ri nằm tại khoảnh 5,6,8,9 tiểu khu 218 (thể hiện trên bản đồ).

Diện tích vùng lõi Khu căn cứ là 78.043m².

Trong diện tích này có các hạng mục công trình đã tôn tạo như: Nhà làm việc của Đ/c Bí thư (số 1), Nhà làm việc của Đ/c Phó Bí thư (số 2), nhà bộ đội (số 3, 6), Nhà hậu cần (số 4), hầm trú ẩn (số 5), nhà điện đài (số 7), hội trường (số 8), văn phòng và phòng làm việc của Đ/c Bí thư (số 9), nhà ban cơ yếu (số 10), Văn phòng Tỉnh ủy (số 11), các công trình vệ sinh, đường, nhà bếp.

Diện tích trồng Sâm Ngọc Linh để du khách trải nghiệm là 2,2ha

Diện tích Khu căn cứ Tỉnh ủy là 7,8ha

Tổng diện tích để khai thác du lịch tại khu căn cứ là 10ha.

1.2. Điểm tham quan du lịch Làng văn hóa Pu Tá, xã Măng Ry:Làng Văn hóa Pu Tá: Với tổng diện tích được khoanh vùng là 5,4 ha. Phía Bắc giáp Làng Ngọc La, phía Nam giáp Làng Đăk Viên (xã Tê Xăng), phía Đông giáp Làng Chum Tam, phía Tây giáp Làng Tu Thố (xã Tê Xăng). Dân cư sống chủ yếu là nông nghiệp; Làng Pu Tá vẫn còn lưu giữ được tính truyền thống như vị trí xây dựng gần các dòng sông, suối; nhà rông ở giữa làng, xung quanh nhà rông là nhà ở; máng nước được bố trí về phía đầu nguồn của suối; Làng còn duy trì được các ngành nghề truyền thống như nghề dệt thổ cẩm, đan lát, nghề rèn và đang trao truyền lại cho con, cháu. Trong khuôn viên làng Pu Tá có 59 hộ dân với 213 nhân khẩu (100% dân tộc Xê đăng). Hiện nay trong làng còn lưu giữ 01 bộ cồng chiêng và các làn điệu dân ca; Văn hoá truyền thống của dân tộc Xơ Đăng trong làng rất đa

¹ Tờ trình số 205/TTr-UBND, ngày 04/11/2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông về Việc đề nghị tiếp tục công nhận các điểm du lịch trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

dạng và phong phú như: Cồng chiêng, tơ rung, ting ning, kloong pút...Hệ thống lễ hội của người Xê Đăng diễn ra quanh năm, từ nghi lễ vòng đời người, nghi lễ nông nghiệp cho đến những lễ hội liên quan đến sự tồn tại và phát triển của cộng đồng; trong làng thường tổ chức các lễ hội chủ yếu như tháng 10 tổ chức ăn lúa mới, tháng 3 ăn lúa thừa, tháng 2 tổ chức lễ đâm trâu, có cánh đồng ruộng bậc thang rất đẹp, trở thành điểm du lịch địa phương.

1.3. Điểm tham quan du lịch thác Tea Prông, xã Tê Xăng- Huyện Tu Mơ Rông: Thác đa tầng Tea Prông là khu vực đồi núi nằm giáp ranh giữa 2 xã Tu Mơ Rông và xã Tê Xăng. Nơi đây, đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ, trong lành, được thiên nhiên ưu ái ban tặng những hình ảnh tự nhiên tuyệt đẹp, có những thác nước trải dài nhiều tầng rất đẹp và là nơi có tiềm năng lợi thế phát triển du lịch sinh thái.

- Vị trí tại khoảng 4,6 tiểu khu 224 thuộc thôn Tân Ba, xã Tê Xăng.
- Diện tích được khoanh vùng là 21,27ha(Diện tích vùng đệm: 12,16 ha; Diện tích vùng lõi: 7,69 ha; Diện tích bãi đậu xe: 1,42 ha).

Hiện nay, chưa có phản hồi văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì Sở đang tiếp tục tham mưu UBND tỉnh văn bản kiến nghị với Bộ Quốc phòng về nội dung cho khai thác du lịch tại các xã trong An toàn khu.

2. Điểm Du lịch Thác Siu Puông:

- Ngày 15/3/2021, UBND huyện làm hồ sơ đề nghị công nhận Điểm Du lịch Thác Siu Puông xã Đăk Na. Tuy nhiên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản cần bổ sung một số điều kiện để được công nhận theo quy định²; đồng thời, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông sớm hoàn thiện các hạng mục chưa đảm bảo theo quy định của Điều 11 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ về điều kiện công nhận điểm du lịch, cụ thể:

1. Đáp ứng kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch, bao gồm: a) Có kết nối giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi; b) Có điện, nước sạch; c) Có biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch; c) Có dịch vụ ăn uống, mua sắm.

2. Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, bao gồm: a) Có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày; b) Công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch; c) Có hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch; d) Nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng, được bố trí đủ, tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao điểm; đ) Có biện pháp thu gom và xử lý rác thải,

² Công văn số 641 /SVHTTDL-QLDL, ngày 14/5/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch V/v báo cáo xin ý kiến, kết quả thẩm định điểm du lịch Thác Siu Puông, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, trong đó có đoạn: “Qua khảo sát thực tế “Điểm du lịch Thác Siu Puông”, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông Có tài nguyên du lịch rất phong phú, cảnh quan hùng vĩ, nguyên sơ có khả năng thu hút khách du lịch rất lớn; UBND huyện đã chỉ đạo và khoanh vùng có ranh giới xác định cụ thể trên bản đồ”, đồng thời cho tiến hành xây dựng một số công trình như nhà chờ cho khách, sửa chữa một số đoạn đường giao thông lên thác...”

Tuy nhiên, các điều kiện tối thiểu, cần thiết để công nhận là điểm du lịch còn lại theo Điều 11 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ UBND huyện đang kêu gọi đầu tư và đang hoàn thiện như giao thông chưa hoàn thiện, các biển chỉ dẫn, các dịch vụ tại điểm, nhà vệ sinh...”

nước thải sinh hoạt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường; e) Áp dụng các biện pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

Do chưa đáp ứng về điều kiện trên nên hiện nay, điểm du lịch Thác Siu Puông chưa được công nhận.

- Năm 2022, Thực hiện văn bản chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị phối hợp khảo sát điểm du lịch Hồ Ba Khen xã Văn Xuôi để thực hiện phát triển du lịch. Hiện nay, điểm du lịch này đang tiếp tục triển khai hình thức du lịch cộng đồng và trình cấp có thẩm quyền công nhận khi đủ điều kiện³.

II. Kiến nghị, đề xuất:

Để thực hiện công nhận điểm du lịch theo Điều 11 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, Phòng Văn hóa Thông tin đề nghị:

1. Đối với điểm Du lịch thác Siu Puông: tiếp tục kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch, bổ sung một số cơ sở vật chất Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

2. Đối với Các điểm du lịch thuộc xã Mãng Ry, Tê Xăng, Ngọc Lây: Tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh có văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền có ý kiến với Bộ Quốc phòng cho phép triển khai thực hiện quy trình công nhận điểm du lịch tại các xã Tê Xăng, Mãng Ry để việc tổ chức khai thác các tiềm năng du lịch, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của huyện Tu Mơ Rông.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tĩnh hình, tiến độ hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận các điểm du lịch trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Hay

³ Công văn số 2913/UBND-VP, ngày 23/12/2021 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 210-TB/HU ngày 08/12/2021; Công văn số 97/UBND-VP, ngày 14/1/2022 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 219-TB/HU ngày 10/01/2022.